



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

4 องค์กรจับมือพัฒนานักชกมุ่งสู่'โอลิมปิก'

ที่ราชมั่งคลาภิฟ้าสถานการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 8 ธ.ค.นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเอกทวีป จันทรโรจน์ นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธ์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และสนับสนุนพัฒนานักชกทีมชาติไทย ระหว่าง 4 องค์กร คือ กกท., สมาคมมวยฯ, มศว และ จุฬาฯ

โดย "เสธ.ทวีป" เปิดเผยว่าการลงนามร่วมกันครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา แก่สมาคมมวยฯ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะการเตรียมสู้ศึกกีฬาโอลิมปิก 2012 "ลอนดอนเกมส์" ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะ เป็นแนวทางในการสนับสนุนสมาคมกีฬาอื่น ๆ ต่อไป สำหรับข้อตกลงครั้งนี้ มศว และจุฬาฯ จะให้การสนับสนุนและร่วมมือทางวิชาการ กับ กกท. และสมาคมมวยฯ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักชกไทย รวมทั้งการฝึกซ้อม สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกซ้อม ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการกีฬา

นอกจากนั้น กกท. จะให้การสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ และงบประมาณในการพัฒนานักชกทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชน หรือยูธโอลิมปิก ครั้งที่ 1 ค.ศ. 2010 ที่ประเทศสิงคโปร์ และกีฬาโอลิมปิก 2012 โดย มศว และจุฬาฯ จะให้ความร่วมมือในการทดสอบความสามารถของนักกีฬา การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากรของ กกท. เพื่อสร้างนักกีฬา และโค้ชที่มีความสามารถให้สมาคมมวยฯ และสมาคมมวยฯ ยังจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ โดยส่งนักกีฬา และบุคลากรของสมาคมฯ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กีฬา อย่างน้อยปีละ 1 คน ซึ่ง มศว และ จุฬาฯ จะให้ทุนเรียนฟรี ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ทันที

"เสธ.ทวีป" กล่าวอีกว่า การลงนามครั้งนี้ก่อประโยชน์มหาศาลสำหรับสมาคมมวยฯ ในการพัฒนาโค้ช และนักชกทีมชาติไทย และทำให้การล่าเหรียญทองโอลิมปิกมีศักยภาพและมีความหวังมากขึ้น ตอนนี้โครงการได้เริ่มแล้ว โดยสมาคมมวยฯ ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จัดอบรมโค้ชของสมาคมมวยฯ ตามโครงการโอลิมปิกโซลิดาริตี โดยความร่วมมือของจุฬาฯ, มศว และ กกท. ระหว่าง 8-14 ธ.ค. นี้ ที่ห้อง 211 ราชมั่งคลาภิฟ้าสถาน.